



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โทร.๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

ที่ นพ.๐๐๒๓.๒/ว ๙๘/๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการลงทะเบียน และใช้งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๐๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งทุกจังหวัดขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาต ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังกล่าว อย่างรอบคอบ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีนโยบายให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นวิทยากร โครงการที่มีลักษณะการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่อย่างใด หากมีผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด และหากมีการแอบอ้างชื่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ)
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

16

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เลขทะเบียน 4786 วันที่ 5 มี.ค. 60 เวลา.....น.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

หน่วยงานทั่วไป
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ
 กลุ่มงานการเงินฯ

กลุ่มงานมาตรฐานฯ
 กลุ่มงานกฎหมายฯ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๓๑

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๓๔ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการลงทะเบียน และใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งทุกจังหวัดขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังกล่าวอย่างรอบคอบ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีนโยบายให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรโครงการที่มีลักษณะการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่อย่างใด หากมีผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด และหากมีการแอบอ้างชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น